



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ที่ ๔๑๐/๒๕๖๒

เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการสั่งการ อนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)

จึงมอบอำนาจให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง อนุญาต และการอนุมัติ ตามบัญชีการมอบหมายอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้ เมื่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ปฏิบัติราชการแทนที่ได้รับมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้ไปแล้ว ให้ทำบัญชีสรุปย่อ เรื่องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ให้ทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธนิต พ่วงแม่กลอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

บัญชีการมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
 แบบทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทำหิน ที่ ๔๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติ ราชการแทน
๑	การออกหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ	พระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒	อำนาจในการออกหนังสือ รับรองสิ่งปลูกสร้าง รับรองบุคคล และรับรอง เรื่องต่าง ๆ อำนาจในการ ลงนามในประกาศต่าง ๆ ที่จะต้องแจ้งประชาชนหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๒	สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค	พระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒	อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต
๓	การลงนามในเอกสาร หรือหนังสือนำส่ง	พระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒	อำนาจในการลงนาม ในหนังสือราชการ
๔	การอนุญาตให้ใช้ยานพาหนะของ หน่วยงาน (ปฏิบัติหน้าที่ในเขต อปท.)	พระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒	อำนาจในการอนุญาต ใช้รถส่วนกลาง